

# บรรณาธิการแสดง

Theme ของวารสารฉบับนี้คือการพัฒนาทรัพยากร, สภาพแวดล้อม, และเมือง ซึ่งประกอบขึ้นด้วยบทความที่มีเนื้อหาวางยาวเพียง 4 บทความก็หมดเนื้อที่ของวารสารเสียแล้ว ทั้ง ๆ ที่เป็นหัวข้อที่ยังมีข้อเสนอแนะและข้อชวนอภิปรายติดตามวิเคราะห์อีกต่อไปอีกมาก บทความทั้ง 4 แยกออกได้เป็นภาษาไทย 2 และภาษาอังกฤษ 2 คือบทความแรกของ ดร.ไพบุลย์ ช่างเรียน มีเนื้อหาเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรสำคัญ คือ คน ซึ่งเป็นเด็กในวัยเล่าเรียนซึ่งอยู่ในแหล่งสลัม บทความนี้ยังครอบคลุมไปถึงปัญหาสำคัญของการพัฒนาเมือง และสภาพแวดล้อมด้วย คือปัญหาสลัม นอกจากนี้ผู้เขียนท่านนี้ยังได้กรุณาเรียบเรียงบทบรรณาธิการเกี่ยวกับการพัฒนาเมืองและสิ่งแวดล้อมในเมืองให้อีกด้วย บทความเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมอีกบทความหนึ่งเป็นของ ดร.เฉลิมรัฐ ชัมพานนท์ ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชานี้คนหนึ่งในจำนวนน้อยคนของประเทศไทย สำหรับบทความที่เหลือ 2 บทความเป็นภาษาอังกฤษนั้น บทความแรกเป็นผลงานร่วมกันระหว่าง Dr. M. Ladd Thomas และ ดร.จักรกฤษณ์ นรนิติผดุงการ เกี่ยวกับบทบาทของผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งหน้าที่สำคัญเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรในตัวภูมิภาคนั้น ได้ถูกหน้าที่อื่นซึ่งเป็นพิธีการแย่งเวลาไปเสียหมด จึงไม่น่าสงสัยว่าทำไมการพัฒนาประเทศในส่วนภูมิภาคจึงไม่ก้าวหน้าไปเท่าที่ควรจะเป็น สำหรับหัวข้อเรื่องการพัฒนาทรัพยากรและพัฒนาเมืองนี้ก็สิ้นสุดลงด้วยข้อเขียนของ ดร.วิมลสิทธิ์ หรยางกูร เกี่ยวกับปัญหาความเจริญเติบโตอย่างไม่ชอบเขตหรือที่สิ้นสุดของเมืองใหญ่ เช่นกรุงเทพมหานครนั้น เกิดขึ้นจากสาเหตุสำคัญของการขาดการประสานงานวางแผนในการพัฒนาทรัพยากรและสภาพแวดล้อมในระดับต่าง ๆ ทั้งยังขาดการประสานแผนการพัฒนาในด้านกายภาพ, เศรษฐกิจ และสังคมอีกด้วย

นอกจากนี้วารสารฉบับนี้ยังมีสารานุกรมที่เข้มข้นชวนอ่านเป็นอย่างยิ่งอีกถึง 2 เรื่อง ก็เกี่ยวกับการดำเนินงานของระบบเศรษฐกิจแบบผสม ซึ่งมีทั้งข้อบกพร่องที่เห็นได้ชัดตลอดจนข้อแก้ไขที่พอจะกระทำได้ โดยอาจารย์สมนึก แดงเจริญ ติดตามด้วยเรื่องที่อยู่ในความสนใจของประชาชนและรัฐกาลอย่างยิ่งในปัจจุบันคือ การผันเงินสู่ชนบท แต่ครั้งนี้ คุณลนิต อ่อนสันตรี นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้วิเคราะห์จากกรณีศึกษาเห็นของผู้นำชาวบ้านมาให้ผู้อ่านได้อ่านและสะกึ่งสะเทือนอยู่พอสมควร ซึ่งก็น่าจะเป็น feedback

ที่สมควรได้รับการนำไปพิจารณาป้องกันความผิดพลาดในโครงการผันเงินระยะต่อไป ทหารรัฐยัง  
จะมีนโยบายเช่นนี้อีกต่อไป

ด้วยเนื้อที่จำกัด วารสารฉบับที่ ๑ ก็จำเป็นต้องจบลงด้วยข่าวพัฒนาบริหารศาสตร์เกี่ยวกับการ  
การสัมมนาในหัวข้อเรื่องการปกครองตัวเองในรูปแบบของกรุงเทพมหานคร ซึ่งทางสถาบันฯ ได้จัด  
ขึ้นก่อนที่จะมีการเลือกตั้งคณะผู้บริหาร กทม. ไม่นานนัก

**บรรณาธิการ**